

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙

วันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมอำนวยการ ๑ อาคารอำนวยการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

คณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอำนวยการ ๑ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมีการปรับแก้ไข ระเบียบวาระที่ ๖ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาวิทยาเขตสุพรรณบุรี หน้าที่ ๙ จาก “ ห้องระบบจำลองสถานะที่สูงของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬานั้น เปิดให้บริการกับบุคคลทั่วไปด้วยหรือไม่ ถ้าไม่ได้ให้บริการบุคคลทั่วไป ควรจะทำประกาศอัตราค่าบริการ การใช้ห้องด้วย แม้ว่าจะไม่ได้ค่าบริการเป็นต้นทุน อาจจะให้เห็นว่ามีการให้บริการที่คุ้มค่า เมื่อต้องขออนุมัติงบประมาณในปีต่อไป” ปรับแก้เป็น “ห้องปริมาณออกซิเจนต่ำ ห้องนี้มีราคาแพงมาก ทุกครั้งที่มีผู้รับบริการจะต้องมีการบันทึกการใช้ไว้ เพื่อให้ทราบการคำนวณค่าเสื่อมราคา”

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ ผลการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙

ที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ รายงานจำนวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ที่ประชุม รับทราบรายงานจำนวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี้

ที่	หลักสูตร/คณะ/สาขาวิชา (วิชาเอก)	แผนการรับ ๒๕๕๙ (คน)	จำนวนนักศึกษา (คน)
	หลักสูตรระดับปริญญาตรี	๓๙๐	๓๕๗
๑	คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ	๑๒๐	๑๑๘
๒	คณะศิลปศาสตร์	๑๒๐	๘๙
๓	คณะศึกษาศาสตร์	๑๕๐	๑๕๐
	หลักสูตรระดับปริญญาโท	๑๓	๑๓
	รวม	๔๐๓	๓๗๐

/ระเบียบวาระที่ ๕....

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน

ปีการศึกษา ๒๕๕๘

มติที่ประชุม เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๑๔ คน จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ๖ คน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ๖ คน และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ๒ คน

๕.๒ รายงานผลการติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตร ภาคปลาย

ปีการศึกษา ๒๕๕๘

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตร ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๕.๓ ขอความเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิชาเอกการส่งเสริมสุขภาพ

มติที่ประชุม เห็นชอบรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิชาเอกการส่งเสริมสุขภาพ

ระเบียบวาระที่ ๖ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาวิทยาเขตสุพรรณบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ชัย อินทிரารณัฏ กรรมการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะ เรื่องผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ควรมีผู้วิจัยร่วมด้วย เมื่อเสนอผลงานวิจัยสามารถนำเสนอผู้ร่วมวิจัยได้ด้วย หรือการทำวิจัยร่วมกับอาจารย์จากสถาบันอื่นที่มาขอความอนุเคราะห์เครื่องมือ อุปกรณ์ในศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาของวิทยาเขตสุพรรณบุรีเพื่อทำวิจัย

นายสมชาย ประเสริฐศรี รองประธานกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี นำเสนอความก้าวหน้าการปรับเปลี่ยนสถาบันการพลศึกษา เป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โดยมีความชัดเจนประมาณ ร้อยละ ๙๐ เนื่องด้วยนายกสภาสถาบันการพลศึกษา นายวิชณุ เครืองาม ได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. แล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างนำเสนอรัฐมนตรีเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา และเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินี้มีฐานะเป็นนิติบุคคลเพียง ๑ เดียว ที่เหลือเป็นวิทยาเขต จำนวน ๑๖ วิทยาเขต เปิดการเรียนการสอน ๕ คณะวิชา ได้แก่คณะเทคโนโลยีการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะบริหารจัดการกีฬา คณะพลศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนวิทยาเขตใดจะเปิดการเรียนการสอนสาขาวิชาใดให้อยู่ที่ศักยภาพของวิทยาเขตนั่นๆ

มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบวิทยาเขตสุพรรณบุรีรับข้อเสนอแนะของกรรมการวิทยาเขตผู้ทรงคุณวุฒิ ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

/ระเบียบวาระที่ ๗....

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

๗.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

ที่ประชุมมีมติ กำหนดการประชุมคณะกรรมการวิทยาเขต ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ ในวันอาทิตย์ที่

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยนา บุพพวงษ์)

เลขานุการคณะกรรมการวิทยาเขตสุพรรณบุรี